



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 หน้า 21 มูลค่าข่าว 180,312.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

คาด'ก.อุดมศึกษา'คลอดใน7เดือน

- มี'1รมต.-ปลัดกระทรวง'ไม่เพิ่ม'คน-งบ'
- เล็งขงร่างพ.ร.บ.เข้าครม.ใน2สัปดาห์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างระบบราชการ ศธ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยที่ผ่านมามาดได้สั่งร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว แต่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสั่งเรื่องกลับมา ศธ.ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย อาทิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ของ ศธ., สำนักงาน ก.พ.ร., สำนักงบประมาณ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ศธ.จึงต้องจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยมีหลักการว่าการตั้งกระทรวงใหม่จะไม่เพิ่มงบประมาณและไม่เพิ่มบุคลากร

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันยังพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้าง ศธ.เพราะการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาจะมีผลให้ ศธ.เล็กลง ดังนั้นจึงต้องกำหนดมาตราที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง ศธ.ที่ต้องตั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกไปจาก ศธ. การกีดกันของ สกอ.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.และบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับเดิม จะต้องปรับไปเป็นภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษาแทน ส่วนตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ปัจจุบัน ถ้าเกิดกระทรวงอุดมศึกษาจะต้องปรับไปเป็นตำแหน่งปลัดกระทรวงอุดมศึกษา ตรงนี้อาจต้องไปกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาคนแรกคือเลขาธิการ กกอ.คนปัจจุบัน

"เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีคนต่อต้าน และไม่ควรถือว่าเพราะไม่มีการเพิ่มหรือลดบุคลากรลง โดยบุคลากรที่ทำงานอยู่ใน สกอ.ปัจจุบัน ถ้ากระทรวงการอุดมศึกษาเกิดขึ้นจะต้องถ่ายโอนไปอยู่กับกระทรวงใหม่ เพราะถือว่าทำงานด้านนี้อยู่แล้ว" นพ.ธีระเกียรติกล่าว

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.กล่าวว่า ร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) และคณะกรรมการการศึกษาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว ว่าจะต้องจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วย และอยากให้การกระทรวงใหม่มีความคล่องตัว มีความอิสระ และต้องไม่ไปควบคุมมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม การขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอน เพราะในคณะทำงานเตรียมจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษามีหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ร่วมเป็นกรรมการอยู่แล้ว

"ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาแต่มีข้อเสนอบางส่วน เช่นทาง ก.พ.ร.ขอให้ไปกำหนดภารกิจด้านการวิจัยให้ชัดเจน เพราะถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนั้น จากเดิมที่ไม่เคยมีหน่วยงานที่ดูแลด้านการวิจัยใน สกอ.จึงจะตั้งสำนักที่ดูแลด้านงานวิจัย เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยขึ้นมา 1 สำนัก ขณะที่ ก.พ.มีความเห็นสอดคล้องกัน เพราะไม่เพิ่มคนและเพิ่มงบ ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเพียงคนเดียว มีสำนักงานปลัดที่มีสถานะเป็นกรม มีปลัดกระทรวงระดับ (ซี) 11 เพียงคนเดียว"

นพ.อุดมกล่าว

มีสถานะเป็นสำนักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัด ขณะที่มีมหาวิทยาลัยที่ยังเป็นส่วนราชการคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และมหาวิทยาลัยรัฐอีกส่วนหนึ่ง โดยหลักการมีสถานะเทียบเท่ากรมอยู่แล้ว ส่วนมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ ซึ่งมีกฎหมายเป็นของตัวเอง เราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับ โครงสร้างภายในส่วนใหญ่ของ สกอ.จะไม่ได้ปรับ เพียงแต่อาจจะเปลี่ยนชื่อ และปรับพันธกิจให้สอดคล้องกับการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา"

นพ.อุดมกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เมื่อเกิดกระทรวงการอุดมศึกษาจะต้องไปแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องตัด สกอ.ออกจาก ศธ.รวมถึงใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เดิมจะกำหนดให้เลขาธิการ กกอ.เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องปรับแก้เป็นปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาแทน ส่วนสถาบันการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษานั้น ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ยังอยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เช่นเดิม แต่ต้องยึดหลักการดำเนินการตามกรอบของกระทรวงการอุดมศึกษาด้วย

"จากนี้จะนำข้อสรุปที่ได้เสนอสำนักงาน ก.พ.ร.ใหญ่ให้ความเห็น ซึ่งนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.รับจะเร่งดำเนินการ คาดว่าไม่เกิน 2 สัปดาห์ จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.หาก ครม.เห็นชอบจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สนช.รวมแล้วคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 7 เดือน น่าจะเรียบร้อย" นพ.อุดมกล่าว